

บทบรรณาธิการ

โดย หน.สป.อบจ.

กุมภาพันธ์ พุทธบูชาเดือนแห่งความรัก

การกำเนิด เดือนกุมภาพันธ์ คงต้องย้อนยุคกลับไปเมื่อครั้งสมัย จูเลียส ซีซาร์ แห่งโรมัน(46 ปีก่อนคริสตกาล)นั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มการใช้ “ปฏิทินจูเลียน” เพราะเห็นว่าปฏิทินดั้งเดิม (ปฏิทินโรมัน) นับเดือนแบบ ข้างขึ้น ข้างแรม ไม่สอดคล้องตรงกาลเวลา จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 2 เดือน January (มกราคม) และ February (กุมภาพันธ์) ซึ่งให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน โดยในปีอธิกสุรทิน (ปีที่ปฏิทิน 366 วัน) ก็จะมี 30 วัน

การเปลี่ยนจำนวนวันของเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 28 วันและ 29 วัน เกิดขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าออกัสตัส อยากให้มีเดือนเพื่อเป็นเกียรติตัวเอง โดยเปลี่ยนชื่อเดือน Sextilis เป็น August (ซีอตน) และเห็นว่า 30 วันเป็นเลขคู่ ถือว่าไม่มงคล จึงไปหยิบเอาวันจากเดือนกุมภาพันธ์ (เดือนเกิดใหม่) มาไว้รวมกับของเดิมสิงหาคมที่มี 30 วันเป็น 31 วันจึงทำให้เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วันและปีอธิกสุรทินมี 29 วัน จนถึงปัจจุบัน

ถามว่า 29 กุมภาพันธ์ มีกี่ครั้ง ก็ต้องตอบว่า 4 ปีมี 1 ครั้ง ปฏิทินจูเลียนนับวันตามระบบสุริยคติ โดยพิสูจน์เห็นว่าโลกใช้เวลา 365.25 วันนับเป็น 1 ปี เมื่อครบ 4 ปี เศษวัน 0.25 วันจะรวมเท่ากับ 1 วันเต็มจึงให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในปีนั้น

นอกจากจะมีจำนวนวันที่แตกต่างน้อยกว่าเดือนอื่นๆแล้ว กุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนที่มีความสำคัญของมวลมนุษยชาติในโลกมากมายเกือบทั้งเดือนวันสำคัญในเดือนนี้คนส่วนใหญ่คงต้องยกให้ “วันมาฆบูชา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในอดีตกาลได้เกิดเหตุการณ์ศกวรรษพิเศษพร้อมกันในวันนี้ วันที่พระสงฆ์ซึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ 1250 รูปมาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวันวิหารโดยมิได้นัดหมาย ในคืนพระจันทร์เต็มดวง พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่คณะสงฆ์

อีกวันหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คือ “วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์” วันที่พอสรุปได้คือเกิดขึ้นเนื่องจากกรุงโรมต้องประสบภาวะสงคราม จักรพรรดิต้องเกณฑ์คนไปรบและยกเลิกการแต่งงานในยุคนั้น แต่นักบุญวาเลนไทน์สวนกระแสจึงถูกจับไปประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้คนทั่วไปได้สรรเสริญ ระลึกถึงผู้ทศตนให้ความรักและกำเนิดเป็น “วันวาเลนไทน์”

กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์ อยู่ใกล้ๆกัน อยากเห็นสองวันสำคัญนี้ได้สร้างสรรค์ความดีงามตามที่มาของวันให้กับสังคมได้สืบสานเป็นเกียรติประวัติที่ดงามแก่คนรุ่นๆต่อไป อยากให้ “ความรัก” ถอยห่างจาก “ความหลง” แบบนี้

- 1.ความรักและความกตัญญู อันบริสุทธิ์ต่อบุพการี ครูบาอาจารย์และ “ผู้มีพระคุณ ยึดมั่นเคารพ กตัญญูตา”
- 2.ความรัก ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา “ประพฤติน ในครรลองครองธรรม”
- 3.ความรัก ความจริงใจ ต่อเพื่อน สหาย “ไม่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ”
- 4.ความรัก ความเชื่อมั่น รับผิดชอบต่อครอบครัว “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และเห็นใจ เข้าใจ ซึ่งกันและกัน”
- 5.ความรัก เชื่อใจ จิตอุเบกขา ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา “จริงใจ สม่าเสมอและปฏิบัติตน ใช้หลักสมเหตุสมผล”
- 6.ความรักและการแบ่งปัน เพื่อนร่วมสังคม “แบ่งปันเกื้อกูลและสร้างโอกาสเพื่อนร่วมสังคม”

หกข้อหลักที่อยากให้สองวันสำคัญนี้ ได้สร้างจิตสำนึก ให้กับคนในสังคมได้ตระหนักและนำไปเป็นเข็มทิศในการอยู่ร่วมกันในสังคม แล้วจะปฏิบัติได้ไหม ? คงต้องถามตัวเอง ท่านๆ ดูว่าสองวันสำคัญที่กล่าวถึง ปีก่อนๆมาได้ช่วยให้ได้ทำ หกข้อนี้ไหม “ลองระลึกดูบ้าง เมื่อปีนี้จะได้เริ่มทำ คิดใหม่ คิดได้ คิดเป็น” มาให้ความสำคัญกันเถอะครับ

กุมภาพันธ์ พุทธบูชาและให้ความรัก มีให้ ความหลง